



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình sẽ phát triển thành vùng trọng điểm chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong khu vực



Đổng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là kỳ vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Thái Bình với Thành phố Hà Nội về chính sách và mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Vì sáng ngày 2/6.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 8 huyện, thành phố.

Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội: Thời gian gần đây, tình hình chăn nuôi trâu bò trên địa bàn Thành phố phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, đàn bò có xu hướng tăng do giá bán ổn định, nhu cầu thị trường lớn, hiệu quả kinh tế cao. Là một trong những địa phương phát triển mạnh đàn bò chất lượng cao, đến nay, huyện Ba Vì đã quy hoạch và hình thành được 10/31 xã chăn nuôi bò thịt trọng điểm với tổng đàn đạt trên 20.000 con, quy mô bình quân 5 con/hộ.

(Xem tiếp trang 4)  
**TẮT ĐẠT - THANH TÂM**

### Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2019)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, di sản tư tưởng của Người được thể hiện sinh động với những nội dung khác nhau, trong đó vấn đề dân chủ được Người đặt biệt quan tâm, bởi suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tất cả cũng vì tự do dân chủ và tiến bộ con người.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của Nhân dân trong lịch sử: "Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết"; "dân là gốc của nước", "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân", với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vì Nhân dân tận tâm, tận lực phục vụ là nguyên tắc tối cao, là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động của Người. Kế thừa và phát triển các quan điểm tiến bộ về dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lý giải khái niệm dân chủ một cách đơn giản, cô đọng, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm soát. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ có nghĩa "dân là chủ"; đối lập với quan niệm "quan chủ", thể hiện bản chất trong cấu tạo quyền lực của xã hội. Việc lý giải này thường được Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với vấn đề Nhà nước. Người nói: "Chế độ ta là chế độ dân

chủ, tức là dân làm chủ", "nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ". Có thể coi quan niệm trên đây là quan niệm chính thức về dân chủ và đó là quan niệm ngăn ngừa nhất phản ánh đúng bản chất và nội dung quan niệm của Người về dân chủ. Không những nói một cách ngắn gọn súc tích, Người còn giải thích thêm: "Nước ta là nước dân chủ; bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên".

Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ". Xã hội nào bảo đảm cho điều đó được thực thi thì đó là một xã hội thực sự dân chủ. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Địa vị cao nhất là dân; mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Dân là quý nhất, mạnh nhất. "Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân". "Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân".

(Xem tiếp trang 4)

### Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLD) cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và cán bộ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ ở tỉnh, huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động của tỉnh, huyện được giảng viên Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, hướng dẫn các nội dung: tổng quan về công tác ATVSLD, Luật An toàn vệ sinh lao động, các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác quản lý về ATVSLD; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về ATVSLD, nhất là đối với máy, thiết bị, vật tư và các chất có yếu cầu nghiêm ngặt về ATVSLD; quyền, trách nhiệm của các đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLD; các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đối với người lao động, các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLD, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể tăng cường quản lý công tác ATVSLD, kiểm soát tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của đơn vị quản lý để hạn chế thấp nhất những sự cố xảy ra trong quá trình lao động sản xuất.

**NGUYỄN CƯỜNG**

### THỤY PHONG Huy động hơn 37,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới



Trong 8 năm (2011 - 2019), xã Thụy Phong (Thái Thụy) đã huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt hơn 37,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ 22,1 tỷ đồng, ngân sách cấp xã hơn 9 tỷ đồng, vốn động xã hội hóa hơn 6,4 tỷ đồng.

Bằng nguồn kinh phí trên, địa phương đã triển khai xây dựng được nhiều công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, cơ sở vật chất văn hóa... phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, xã Thụy Phong đã được Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tinh tố chức xét, công nhận đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào tháng 4/2019.

**TRẦN TUẤN**

### Phấn đấu 100% trẻ em trong độ tuổi được cân đo và uống Vitamin A

Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về triển khai ngày vi chất dinh dưỡng và khám phân loại bệnh tật của trẻ em dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2019, trong 3 ngày từ ngày 31/5 đến ngày 2/6, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với các trạm y tế trong huyện tổ chức cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi uống Vitamin A và khám phân loại bệnh tật, cân, đo chỉ số phát triển phông, chống suy dinh dưỡng.

Theo tổng hợp từ Trung tâm Y tế huyện, toàn huyện có 16.523 trẻ em trong độ tuổi sẽ được uống Vitamin A trong đợt này; trong đó, có trên 2.465 trẻ em từ 6 - 12 tháng tuổi, 14.058 trẻ em từ 12 - 36 tháng tuổi. Ngoài ra, những trẻ em đã trên 36 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, còi xương cũng được uống bổ sung Vitamin A trong đợt này. Trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo các trạm y tế lập danh sách và mời gọi, tuyên truyền, tư vấn đến từng hộ gia đình có trẻ em trong độ tuổi đưa các em đi uống Vitamin A đầy đủ, tránh bỏ sót. Các trạm y tế cũng đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn về phòng, chống suy dinh dưỡng và phòng thiếu vi chất dinh dưỡng tại cộng đồng.

**HÀ DUNG**

### Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

\* Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Quý Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo của xã Đông Lĩnh.

Tại chương trình, 100 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người bị phơi nhiễm chất độc da cam/Đioxin của xã Đông Lĩnh đã được các bác sĩ trong Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng kiểm tra các bệnh lý liên quan đến mắt, tim mạch, hô hấp... Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng đến khám, mỗi túi thuốc trị giá 120.000 đồng do Quý Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì cuộc sống cộng đồng năm 2019.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên huyện Đông Hưng đã tặng 12 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho 12 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đông Lĩnh.

(Xem tiếp trang 4)  
**THU HOÀI**

### Trao 100 suất quà cho đoàn viên xuất sắc

Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN vừa tổ chức lễ tuyên dương đoàn viên lao động xuất sắc 2 năm liên 2017 - 2018.

Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN với 100% vốn nước ngoài được thành lập từ năm 2014 thuộc khu công nghiệp Phúc Khánh. Hiện tại, Công ty có gần 600 công nhân, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất các cấu kiện kim loại. Từ khi thành lập đến nay, Công ty phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động, các chế độ phúc lợi của người lao động được bảo đảm, qua đó người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Tại lễ tuyên dương, 100 đoàn viên lao động xuất sắc được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 460.000 đồng. Đây là nguồn động viên để người lao động nỗ lực vươn lên vì sự phát triển của doanh nghiệp.

**ANH THỨ**

### ĐÔNG HƯNG

## Thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân

(Xem trang 2)



## Nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

(Xem trang 3)